

## โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2568 สมัครได้โดยตรง ภายใน 15 มกราคม 2568

นำเสนอมือ : 26 ธ.ค. 2567

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2568

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานการคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อเข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2568

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2568 ให้แก่ผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมเบื้องต้นตามที่กำหนด นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องไม่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำรงครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปี ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2568 ณ วัดไทยในต่างประเทศ ถือเป็นการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่นับเป็นวันลา และไม่ผูกพันกับงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อนึ่ง หากมีข้าราชการครูผู้สนใจ สามารถสมัครได้โดยตรงที่เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย [ww.edu.chula.ac.th](http://ww.edu.chula.ac.th) หรือ [cuvolunteerteacher.org](http://cuvolunteerteacher.org) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2568 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

# ด่วนมาก

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๕๔๘๘



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ คุณสมบัติครูอาสาสมัคร และประกาศรับสมัคร จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานการคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อเข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้แก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมเบื้องต้นตามที่กำหนด นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องไม่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปี ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วัดไทยในต่างประเทศ ถือเป็นการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่นับเป็นวันลา และไม่ผูกพันกับงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนึ่ง หากมีข้าราชการครูผู้สนใจ สามารถสมัครได้โดยตรงที่เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [www.edu.chula.ac.th](http://www.edu.chula.ac.th) หรือ [cuvolunteerteacher.org](http://cuvolunteerteacher.org) ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนา พัฒนทวีตล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๓๖-๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [relationsgroup02@gmail.com](mailto:relationsgroup02@gmail.com)

“เรียนดี มีความสุข”

[ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน